

WORD

¹⁵Sa halip, manatili tayo sa katotohanan nang may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng simbahan.

¹⁶At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan, na walang iba kundi ang mananampalataya, ay pinag-uugnay-ugnay, at ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin nang may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. **MGA TAGA-EFESO 4:15,16**

Nang tayo ay gumawa ng desisyon na sumunod kay Kristo, ginawa natin ito hindi lamang para tulungan ang ibang tao na sumunod sa Kanya. Tayo ay sumusunod din sa Kanya kasama ang iba pang mga mananampalataya, at ating ibinabahagi ang ating mga buhay sa kanila. Ito ang kahulugan ng “fellowship” o pagsasamahan. Bilang mga Kristiyano, sinadya nating itayo ang ating mga buhay kasama ang iba pang mananampalataya upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sa araling ito, ating aalamin ang tatlong pangunahing mga bahagi ng tunay na pagsasamahan—pagkakaisa, pagmamahalan, at paglago.

1 Pagkakaisa

¹Bilang mga bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. ²Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng kapwa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo.

³Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. **MGA TAGA-EFESO 4:1-3**

Sinabihan ni Paul ang simbahan sa Ephesus na mamuhay nang may pagkakaisa, pagpapakumbaba at pagtitiyaga. Ang mga mananampalataya na nagbabahagi ng kanilang buhay ay pinagsama hindi ng kanilang mga personalidad, karanasan, o sariling mga kagustuhan. Tayo ay pinagbugkos ng ating pananampalataya kay Kristo, at sa Bibliya na nagsasabi sa atin na dapat tayong maging masigasig sa pagpapanatili ng pagkakaisang ito. Anong mga bagay ang maaaring sumira sa pagkakaisa ng mga mananampalataya at paano natin ito mababantayan?

2 Pagmamahalan

Sa halip, manatili tayo sa katotohanan nang may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo. . . **MGA TAGA-EFESO 4:15**

Bilang mga mananampalataya, lahat ng ating mga ginagawa ay dapat na may pagmamahal—maging ang pagsasabi ng katotohanan na may kakayanang makasakit ng ating kapwa. Ito ang nagdadala ng paglago ng ating pagkatao. Ano sa iyong palagay ang maaaring mangyari kung ating gagawin ang lahat ng bagay ng may pagmamahal—gaya ng pagmamahal sa atin ni Kristo? Ano naman ang maaaring mangyari kung gagawin natin ang mga bagay nang hindi dahil sa pagmamahal—marahil dahil sa kasakiman, kayabangan, o kaya ay kakulangan ng katatagan?

3 Paglago

. . . upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo . . . **MGA TAGA-EFESO 4:15**

Ang isa sa mga bagay na ginamit ng Bibliya upang isalarawan ang simbahan ay ang katawan. Sa katawan ni Kristo, ang bawat isa sa atin ay may bahagi na dapat gampanan, at habang ating ginagawa nang maayos ang bahaging nakalaan para sa atin, ang katawan ay lumalago kay Kristo. Ano ang maaaring mangyari kung ang isang bahagi ng katawan ay hindi maayos na gumaganap ng tungkulin? Paano ito naisalarawan sa simbahan?